

# เมดเอล เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋



วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดงานชื่อว่า “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋” ขึ้นที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขต ดินแดง ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจรเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุในเขตต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีกิจกรรมที่ หลากหลาย ที่จัดขึ้นให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ การแสดงจากชมรม และสมาคมต่างๆ ของกินและของใช้จากภูมิปัญญาผู้สูง อายุในเขตกรุงเทพมหานคร นิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางบริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ภายในนามของ เมดเอลและ hearLIFE

โดยภายในงานนอกจากทางเมดเอล และ hearLIFE จะมีการจัดแสดงผลภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง ประสาทหู เทียม การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม ว่าเครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมคือ อะไร บุคคลใดที่เหมาะสมจะใช้งาน ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องของสิทธิผู้พิการ แล้วยังสามารถมาทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังแบบเสมือนจริงได้อีกด้วย

พิเศษสุดๆ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษที่ทางเมดเอล และ hearLIFE ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับบริการคือ การตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินจากทางเมดเอล ให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานฟรี จะเริ่มต้นจากการให้ ผู้ที่สนใจรับคิวในการเข้ารับบริการ ต่อมาซักประวัติเกี่ยวกับการได้ยินของผู้เข้ารับบริการ นำไปสู่ขั้นตอนของการ ตรวจประเมินช่องหูและเยื่อแก้วหู ตรวจประเมินการทำงานของหูชั้นกลาง และสุดท้ายอ่านผล สรุปผล พร้อม

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการ ในการนำไปพิจารณา และเตรียมความพร้อม เพื่อรักษาต่อไป และนอกจากนั้นทางเมดเอลแจกคูปองตรวจการได้ยินฟรีให้แก่ทุกท่านที่เข้ารับบริการ โดยผู้ที่เข้ารับบริการนั้นสามารถนำคูปองตรวจการได้ยินฟรีนี้ ไปใช้ที่ศูนย์การได้ยิน hearLIFE Hearing Care Center ได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้เท่านั้น

ซึ่งเป็นที่สนใจจากประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลาม จากการสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนตระหนักถึงเรื่องของการได้ยิน และปัญหาสุขภาพ ดังนั้นการตรวจการได้ยินจึงเป็นที่สนใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 หรือ แอดไลน์ medel.service และติดตามข่าวสาร รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง [www.hearlife.co.th](http://www.hearlife.co.th)